



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งบริกร จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ยื่นและรับรองไว้ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว และให้ผู้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงในวันสอบด้วย และให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม โดยให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เริ่มการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชั้น ๑)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนภฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งบริกร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว	หมายเหตุ
๑.	นางจारी สิ้นปรุ	๐๑ - ๐๐๑	สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี (ชั้น ๑) รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒.	น.ส.ณัฐธิดา สีतालเดี่ยว	๐๑ - ๐๐๒	

หมายเหตุ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัคร
รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ในกรณีที่
ผู้ผ่านการเลือกสรร หรือจะพิจารณาให้พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างกรณีที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งไปแล้ว